

PHỤ LỤC 04

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Báo cáo số 24 /BC- BDT ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Ban Dân tộc
HĐND tỉnh)

STT	Địa phương	Nội dung đề xuất, kiến nghị
01	UBND huyện Đắk Hà	<p>Đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan:</p> <ol style="list-style-type: none">Hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan đến Dự án 8 để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.Có cơ chế, chính sách hỗ trợ xăng xe đi lại cho hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động liên quan đến Dự án 8 có cự ly từ 15km trở xuống.Hướng dẫn chi hỗ trợ cho các mô hình, câu lạc bộ, địa chỉ tin cậy,... nhằm giúp các mô hình duy trì, nhân rộng, hoạt động hiệu quả.Hướng dẫn chi tiết về công tác phối hợp thực hiện 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em.Hướng dẫn cụ thể, chi tiết về hỗ trợ kinh phí, tổ chức thực hiện các mô hình đảm bảo, thiết thực đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng thụ hưởng của Dự án 8 (<i>trong nội dung 2: “Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “Nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em”</i>).
02	UBND huyện Ngọc Hồi	<p>Qua khảo sát thì hiện nay hệ thống âm thanh tại các thôn thực hiện Dự án 8 đều bị hư hỏng, không sử dụng được, bên cạnh đó kinh phí để duy trì tổ truyền thông cũng chưa được quy định. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí để trang thiết bị lại hệ thống truyền thông tại các tổ; đồng thời, hỗ trợ một phần kinh phí nhằm duy trì hoạt động của Tổ truyền thông thay đổi cộng đồng.</p>
03	UBND huyện Kon Rẫy	<p>- Hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn để mua trang thiết bị cho các tổ truyền thông và CLB thủ lĩnh trên địa bàn huyện.</p> <p>* UBND xã Đắk Tô re kiến nghị:</p> <ol style="list-style-type: none">Hỗ trợ các phương tiện như loa, máy chiếu phục vụ công tác truyền thông của các Tổ truyền thông thôn để đảm bảo việc triển khai hiệu quả hơn.Đối với các nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các Tổ truyền thông, Câu lạc bộ thủ lĩnh, kính đề nghị cấp trên giao trực tiếp về cho xã để chủ động trong công tác triển khai trên địa bàn. <p>* UBND xã Đắk Ruông: Đề nghị cấp trên ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể từng nội dung hoạt động của Dự án để thuận lợi trong quá trình triển</p>

		khai thực hện tại địa phương. Xem xét bố trí thêm kinh phí cho các mô hình hoạt động đảm bảo hơn.
04	UBND huyện Sa Thầy	<p>- Đề nghị Hội LHPN Việt Nam đề xuất các bộ, ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về cách thức hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện các nội dung liên quan thực hiện Dự án 8: Nội dung hỗ trợ 4 gói chính sách cho phụ nữ DTTS; đối tượng cán bộ không hưởng lương được hỗ trợ (người không lương); kinh phí hỗ trợ câu lạc bộ thủ lĩnh; người giảng các lớp tập huấn phải có quyết định báo cáo viên pháp luật của huyện; hỗ trợ ứng dụng công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS...</p> <p>- Đề nghị Hội LHPN tỉnh Kon Tum: tiếp tục hướng dẫn Hội LHPN huyện triển khai các hoạt động theo kế hoạch đề ra.</p>
05	UBND huyện Tu Mơ Rông	<p>1. Đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn và vướng mắc:</p> <p>- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực cho các Tổ truyền thông cộng đồng.</p> <p>- Đề xuất cấp trên tiếp tục hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ hội chuyên trách các cấp về lĩnh vực tài chính.</p> <p>2. Kiến nghị:</p> <p>* Đối với các Bộ, ngành Trung ương: <i>Hội LHPN Việt Nam:</i> Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn công tác quản lý tài chính và thanh quyết toán kinh phí dự án 8 hàng năm; tổ chức cho các Tổ truyền thông thăm quan, học tập, giao lưu với các đơn vị bạn. 8</p> <p>* Đối với cấp tỉnh: Đề nghị Hội LHPN tỉnh hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho công tác truyền thông. Tiếp tục định hướng, chỉ đạo bộ phận tài chính kế toán đơn vị tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các huyện trong công tác lập dự toán, thanh, quyết toán kinh phí dự án 8 hàng năm.</p>
06	UBND huyện KonPlông	Đề nghị các cấp có thẩm quyền hướng dẫn chi tiết, cụ thể các hoạt động của từng nội dung nhằm thuận lợi cho địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Dự án.
07	UBND huyện Đăk Glei	Đề nghị các cấp có thẩm quyền hướng dẫn chi tiết, cụ thể các hoạt động của từng nội dung nhằm thuận lợi cho địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Dự án.